

“Auto Warehouse” จัดมินิคอนเสิร์ต “โรส – ศิริ นทิพย์” เสิร์ฟคนรักรถ



“Auto Warehouse” จัดมินิคอนเสิร์ต “โรส – ศิรินทิพย์”

เสิร์ฟคนรักรถ พร้อมโปรโมชันเด็ดเพียบ!!

ทยอยปล่อยที่เด็ดเอาใจคอรถหุ สำหรับ บริษัท ไฟว์อี จำกัด ที่ครั้งนี้เคลียร์พื้นที่ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จัดงาน Auto Warehouse ขนรถหุ อาทิ TOYOTA, MG, รถนำเข้า benz auto service, Big bike : Royal Enfield จากทองหล่อ, Ducati จากวิภาวดีมาอวดโฉมเรียกเสียงฮือฮาจากคนรักรถ โดยเฉพาะที่เด็ดรถ Big bike Royal Enfield จากทองหล่อ เป็นรถที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดีย และเพิ่งนำเข้ามาในประเทศไทยได้ไม่นาน แต่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ภายในงานนอกจากจะได้รับชมรถสวยๆ แล้ว ยังมีโปรโมชันดีๆ อีกเช่นเคย โดยมีมินิคอนเสิร์ตของสาวเสียงสวย ‘โรส – ศิรินทิพย์’ ที่ขับเพลงเพราะๆ มาฝากคนรักรถ เรียกได้ว่างานนี้ฟินตั้งแต่การชมรถสวยๆ โปรโมชันเด็ดโดนใจ และบทเพลงเพราะๆ จากศิลปินคุณภาพ ภายในงานนอกจากจะมีไฮไลท์เด็ดๆ จากรถหุหลายหลายยี่ห้อ และรุ่นมาให้คนรักรถได้ส่องกันทุกซอก ทุกมุมแล้ว แต่ละค่ายยังจัดโปรโมชันเด็ดๆ โดนๆ สุดคุ้มมาฝากกันอีกเช่นเคย โดยเฉพาะสายบิต ที่ครั้งนี้ได้ยลโฉมรถ Big bike Royal Enfield ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดีย ด้วยรูปทรงที่สวยงามโดนใจนักสะสม และโดนใจสุดๆ เพราะราคาไม่แพงอย่างที่คิด นอกจากชมรถสวยๆ ในงาน Auto Warehouse ยังมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นสาวเสียงสวย โรส – ศิรินทิพย์ ที่ขับเพลงเพราะๆ มาฝากคนรักรถ เรียกได้ว่างานนี้ฟินตั้งแต่การชมรถสวยๆ โปรโมชันเด็ดโดนใจ และบทเพลงเพราะๆ จากศิลปินคุณภาพ

นอกจากนี้โรสยังฝากข้อคิด และประสบการณ์การขับรถด้วยว่า “วันนี้สนุกมากกับงานนี้ นอกจากได้มาร้องเพลงแล้วยังได้มาชมรถสวยๆ เห็นแล้วอยากได้ (หัวเราะ) ส่วนตัวชอบรถ SUV ค่ะ เพราะว่าค่อนข้างเหมาะกับเรา ส่วนการเลือกรถสำหรับเราก็คือ แน่ใจว่าต้องมีความปลอดภัย และนอกเหนือจากสมรรถภาพของรถแล้วเรื่องการขับขี่ ก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจมากๆ ล่าสุดโรสเจอเหตุการณ์รถชนติดกัน 5 คัน เพราะไม่เว้นระยะห่าง คันหน้าชนกัน คันหลังเบรคไม่ทัน โชคดีที่ไม่เป็นอะไร อยากจะให้ขับขี่กันอย่างระมัดระวัง การเลือกรถก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเซฟตี้ตัวเราได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีสติในการขับขี่ค่ะ” สาวโรสกล่าว

สำหรับกิจกรรมดีๆ โปรโมชันเด็ดๆ จาก ‘ไฟว์อี’ ที่ จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2017 คนรักรถห้ามพลาด!!